

รายงานผลการดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

สืบเนื่องจากการนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา เรื่องการนำเงินฝากธนาคารจากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ไปลงทุนในกองทุนของสถาบันการเงิน มหาวิทยาลัยขอรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

ข้อเสนอแนะสภามหาวิทยาลัย	ผลการดำเนินการ
<p>๑. การลงทุนในกองทุนรวม ไม่ใช่เงินฝาก มีความเสี่ยง การนำเสนอข้อมูลของมหาวิทยาลัยควรมีกรอบหลักการกำหนดสัดส่วนของเงินที่จะนำไปลงทุน ควรแสดงข้อมูลจำนวนเงินของกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีจำนวนเงินในกองทุนเท่าใด ใช้เป็นสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยในการดำเนินการทำประกันสุขภาพแบบกลุ่ม จำนวนเท่าใด จะมีเงินเหลือประมาณเท่าใด และเมื่อนำเงินไปลงทุนแล้วจะสามารถเพิ่มในส่วนสวัสดิการประมาณเท่าใด เพื่อทราบสัดส่วนของเงินที่จะนำไปลงทุน และประกอบการพิจารณา</p>	<p>มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการการเงินของมหาวิทยาลัยในอนาคต โดยได้กำหนดสัดส่วนการนำเงินของมหาวิทยาลัยไปลงทุนในกองทุน เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑</p>
<p>๒. ควรมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมเป็นกรรมการบริหารเงินฝาก ช่วยดูแลการบริหารจัดการเงินฝากให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดผลประโยชน์</p>	<p>ยังไม่ได้ดำเนินการ</p>
<p>๓. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเงินรายได้ส่วนอื่น ๆ เป็นทางเลือกในการนำไปลงทุน เนื่องจากเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นเงินที่มีลักษณะเฉพาะ ควรศึกษาระเบียบกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ละเอียดรอบคอบก่อนดำเนินการ และการลงทุนควรเลือกการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ</p>	<p>มหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้ว ยกเลิกการนำเงินฝากธนาคารจากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยไปลงทุนในกองทุนสถาบันการเงิน เปลี่ยนเป็นการนำเงินคงคลังของมหาวิทยาลัยไปลงทุนในกองทุนสถาบันการเงินแทน โดยนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑</p>
<p>๔. ควรนำเงินกองทุนสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยมาจัดสวัสดิการให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยให้เพียงพอ และมีความเหมาะสมก่อนจะนำเงินสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยไปลงทุน เช่น การจัดสวัสดิการประกันสุขภาพแบบกลุ่ม สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล</p>	<p>มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์การเบิกเงินค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าประกันสุขภาพและค่าประกันอุบัติเหตุหมู่ และพิจารณากำหนดรายละเอียดข้อเสนอผลประโยชน์ของแต่ละบริษัท</p>

ข้อเสนอแนะสภามหาวิทยาลัย	ผลการดำเนินการ
<p>๕. เงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงินของพนักงานมหาวิทยาลัย ควรให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับทราบเรื่องการนำเงินไปลงทุน อีกทั้งมีความห่วงใยถ้าขาดทุน สภามหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบต่อหรือไม่ ดังนั้นก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ ควรให้มหาวิทยาลัยนำเสนอรายละเอียดว่าจะมีการดำเนินการอย่างไร</p>	<p>มหาวิทยาลัยได้พิจารณายกเลิกการนำเงินฝากธนาคารจากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ไปลงทุนในกองทุนสถาบันการเงิน เปลี่ยนเป็นการนำเงินคงคลังของมหาวิทยาลัยไปลงทุนในกองทุนสถาบันการเงินแทน โดยนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑</p>
<p>๖. การดำเนินการในเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน ควรให้มหาวิทยาลัยนำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติม และให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ในการดำเนินการลงทุนให้ละเอียดรอบคอบ ก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ เพราะสภามหาวิทยาลัยต้องร่วมรับผิดชอบต่อด้วย</p>	<p>มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑</p>